



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๑๓๗๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๕
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับทุกส่วนราชการตามแนวทางประชารัฐ
ดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน และจังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
ประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
เพื่อนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน
นั้นๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้พิจารณาทางเลือกในการใช้งบประมาณและไม่ให้เกิด
ความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนบุคลากรด้านช่าง หรือด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ประมาณการ
และแบบแปลนการก่อสร้าง รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนที่ได้รับจากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน
และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังมีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘๙ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศศิริตัน ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับทุกส่วนราชการตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินงาน ในหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้ง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้พิจารณาทางเลือกในการใช้ งบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนบุคลากร ด้านช่าง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ประมาณการ และแบบแปลนการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙ ต่อ ๑๕๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙